

**ด่วนที่สุด**  
ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ว ๒๕๖๒



ศาลากลางจังหวัดพังงา  
ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เรียน ปลัดจังหวัดพังงา ท้องถิ่นจังหวัดพังงา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา และนายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๖/ว ๒๓๙๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด  
๒. ฐานข้อมูลแหล่งน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จำนวน ๑ ชุด  
๓. ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้จังหวัดพังงา จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงาและอำเภอ ให้ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดตามฐานข้อมูลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตามแบบที่กำหนดในรูปแบบไฟล์ Excel โดยให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการจัดทำข้อมูลฯ และส่งข้อมูลดังกล่าวให้จังหวัดภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางอีเมล [maeguanim@hotmail.co.th](mailto:maeguanim@hotmail.co.th)

๒. เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน โดยติดตามเฝ้าระวัง ระบบการระบายน้ำ การจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำ และเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ในการให้ความช่วยเหลือ และวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน โดยจัดทำแผนงานของหน่วยงาน อาทิ แผนการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม แผนการบริหารจัดการน้ำหลาก เป็นต้น

๓. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ดังรายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย ๓

ทั้งนี้ หากมีสถานการณ์เร่งด่วนให้รายงานจังหวัดทราบโดยเร็ว อนึ่งสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก [www.phangnga.go.th](http://www.phangnga.go.th) หัวข้อหนังสือเวียน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริทัม พัทกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร.๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒